




# Công tác kiểm tra bám sát yêu cầu trong lãnh đạo của cấp ủy

❖ **Nguyễn Đức Trụ\***

 Đảng bộ thị xã Từ Sơn có 5.754 đảng viên sinh hoạt tại 58 tổ chức cơ sở đảng; trong đó, có 12 đảng bộ xã, phường, 7 đảng bộ cơ quan và 39 chi bộ trực thuộc. Dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, của các cấp ủy Đảng, với sự nỗ lực của UBKT Thị ủy, đảng ủy cơ sở trong năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát đã có chuyển biến tích cực. UBKT các cấp đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ, yêu cầu trong lãnh đạo của cấp ủy, đã chủ động tích cực tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Nội dung, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thị xã.

Năm 2020, UBKT các cấp đã tham mưu cấp ủy kiểm tra 21 tổ chức đảng, 95 đảng viên. Nội dung, kiểm tra việc chấp hành các quy

định của đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của chi ủy, đảng ủy, của cơ quan đơn vị; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phối hợp với các ban xây dựng đảng tham mưu giám sát chuyên đề về các lĩnh vực về tổ chức cán bộ, công tác tuyên giáo và công tác dân vận.

Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT các cấp đã kiểm tra được 21 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát; kiểm tra dấu hiệu vi phạm 4 đảng viên, nội dung kiểm tra lãnh đạo công tác quản lý đất đai, sử dụng bằng cấp. Qua kiểm tra kết luận có sai phạm, phải xử lý kỷ luật bằng hình

thức cảnh cáo 3 trường hợp và xóa tên đảng viên dự bị 1 trường hợp. Giải quyết kịp thời các đơn, thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền; thi hành kỷ luật bảo đảm đúng nguyên tắc, nghiêm minh, chính xác, kịp thời. Trong năm 2020, UBKT Thị ủy thi hành kỷ luật 9 đảng viên, đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 1 đảng viên, chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật 13 đảng viên. Nội dung vi phạm: Thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai; đánh bạc; vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã góp phần giúp các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, từng bước kiểm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tình trạng tham nhũng, lãng phí; tha hóa quyền lực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Qua đó đã nâng cao đồng thời, nâng cao

\* Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Bắc Ninh



năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thị xã Từ Sơn. Đồng thời, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, những bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, UBKT Thị ủy tự nhận thấy còn hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ như: Công tác kiểm tra của một số cấp ủy cơ sở còn chưa đảm bảo thời gian, tiến độ, chất lượng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều; chưa thực hiện kiểm tra tài chính cấp ủy cùng cấp; việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở, có lúc, có việc còn chưa được thường xuyên, nên chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa cao; một số cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chưa bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của đơn vị và đối tượng kiểm tra, giám sát nên quá trình thực hiện kế

hoạch còn lúng túng. Có nơi cấp ủy còn giao toàn bộ công việc kiểm tra, giám sát là của UBKT; có nơi chưa phân biệt nội dung kiểm tra với nội dung giám sát. Còn một số tổ chức đảng và chi bộ cơ sở chưa thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên thường xuyên theo kế hoạch...

Thực hiện mục tiêu của Đảng bộ thị xã Từ Sơn là xây dựng Từ Sơn trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là thành phố trực thuộc tỉnh; do đó nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Thị ủy Từ Sơn năm 2021 và những năm tiếp theo cần phải được quan tâm, chú trọng hơn nữa, tiếp tục đổi mới về các mặt công tác. Một số phương hướng giải pháp được đưa ra là:

*Một là*, chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Bám sát chương trình kế hoạch toàn khóa đã được cấp ủy thông qua.

*Hai là*, tăng cường công tác giám sát, thực hiện kiểm tra ít cuộc nhưng nâng cao chất lượng, không dàn trải; lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy cấp dưới trực tiếp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chức trách nhiệm vụ

được giao, việc giữ gìn đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra; lựa chọn những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm như quản lý đất đai, công tác cán bộ, thực hiện đầu tư các dự án, sử dụng tài sản công.

*Ba là*, thực hiện tốt công tác tiếp đảng viên, công dân; phân loại xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham mưu giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự bầu cử Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

*Bốn là*, đẩy mạnh giám sát chuyên đề, tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT, đồng thời, tăng cường phối hợp với các ban, cơ quan tham mưu của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát; chủ động, tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

*Năm là*, kịp thời đề xuất đề tuyển chọn, bổ sung đủ số lượng biên chế, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cán bộ. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cán bộ chuyên viên và phòng nghiệp vụ của UBKT Tỉnh ủy theo dõi địa bàn. □